

คำสั่งจังหวัดชลบุรี

ที่ ๔๔๐๔/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจ

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  
และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



คำสั่งจังหวัดชลบุรี  
ที่ ๕๕๐๔ /๒๕๖๓

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๐๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มอบหมาย  
และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงการมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๒๓  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งมอบอำนาจจากกระทรวงและกรมต่างๆ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๐๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มอบหมาย  
และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๒. อำนาจหน้าที่เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามผนวก ก

๓. มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน  
ราชการส่วนกลางที่สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

๓.๑ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอื่นที่ไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ตามผนวก ข

- การกำกับ ดูแล ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รวมถึงส่วนราชการ หน่วยงาน  
ตามสังกัดกระทรวงในความรับผิดชอบหลัก ที่มิได้ระบุไว้ตามผนวก ข. ด้วย

๓.๒ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ  
การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นในงาน ตามผนวก ค โดยการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ  
ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการปฏิบัติราชการตามผนวก ข

๓.๓ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด  
ทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี และส่วนราชการ  
ต้นสังกัดได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอำนาจ  
ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ตามผนวก ง

๓.๔ มอบอำนาจให้นายอำเภอ มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ตามหมวด ๖

๔. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคำสั่งมอบอำนาจบังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๔.๑ การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ งานนโยบายที่สำคัญอันเกี่ยวกับงานความมั่นคงของชาติ การประชาสัมพันธ์ ทางการเมือง การบริหารและปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑.๒ การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการให้ทุนให้โทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับทักษะพิเศษขึ้นไป ในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจตามที่ได้รับมอบอำนาจ และการโยกย้าย การสั่งให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา

๔.๒ อำนาจการกำกับดูแลไม่หน่วยงานตามแผน และโครงการที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบตามหมวด ๖. ให้กำกับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ การกำกับดูแล การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนที่เป็นหลักการสำคัญต้องนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบหรือสั่งการก่อน

๔.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งนี้ จัดแบ่งเวลา การปฏิบัติราชการประจำวันให้เหมาะสม เพื่อพิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะงานซึ่งต้องให้บริการต่อประชาชน หรืองานเร่งด่วน

๔.๔ ในกรณีที่มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากเป็นกรณีสำคัญและเร่งด่วน ให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทน พิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ แล้วแต่กรณี

๔.๕ ในกรณีผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใด เป็นเรื่องสำคัญที่มีประโยชน์เร่งด่วน แต่หากมิได้มีการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในทันที จะเกิดความเสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นว่าควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการปฏิบัติราชการเองแล้ว แม้จะอยู่ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ก็อาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการได้

๔.๖ บรรดากิจการที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการ ไปแล้วตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวใช้ดุลยพินิจพิจารณาหากเห็นว่าเรื่องใด มีความสำคัญที่ควรนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติ ก็ให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๔.๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน ในจังหวัด ซึ่งแจ้งแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบอย่างต้องแท้โดยทั่วกัน เพื่อให้ การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งงานทุกเรื่อง เมื่อมีการลงนามในหนังสือสั่งการไปแล้ว ให้ทุกส่วนราชการรับประสานหรือดำเนินการโดยทันที และหากมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ควรปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็นำเหตุผล และรายละเอียดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านสำนักงานจังหวัด) เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

๔.๘ กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการในเรื่องใดไปและนำเสนอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอเรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ ทราบด้วย

๔.๙ กรณีส่วนราชการมีหนังสือเรียนแจ้งส่วนราชการในจังหวัด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านทราบทุกเรื่อง

๕. ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งนี้ หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใดให้นำมาหรือสำนักงานจังหวัด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

๖. หากปรากฏว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใดมีปัญหาที่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย

๗. เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือในกรณีเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งราชการด้วยตนเองในบรรดากิจการทั้งหลายที่ได้มอบหมายไปแล้ว ตามคำสั่งนี้ก็ได้

๘. สำหรับกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อมิให้งานเสียหายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านสามารถทำรมทดแทนกันได้ ทุกกระทรวง หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอสงวนอำนาจกรณีที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงไม่ได้มอบอำนาจให้มีการปฏิบัติราชการแทน และหากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดควรทราบให้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันทีในโอกาสแรก รวมทั้งให้สำเนาเรียนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านทราบด้วย

อนึ่ง หากคำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอภิรักษ์ธรรม์ เทียมใจขอ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผนวก ก

อำนาจหน้าที่เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด

ภารกิจเฉพาะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้  
ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๕๐๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	เรื่อง/ประเด็น	รายละเอียด
๑	งานนโยบายสำคัญของรัฐบาล	งานนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม หรือนโยบายเร่งด่วน เฉพาะเรื่องหรืองานที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สั่งการเป็นการเฉพาะ ที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุผล
๒	งานที่ระบุว่าเป็นอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด	งานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือมติ คณะรัฐมนตรีระบุว่าเป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด
๓	งานบริหารงานบุคคล	๓.๑ การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการให้ทุนให้โทษ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับทักษะพิเศษขึ้นไป ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจตามที่ได้รับมอบอำนาจ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการเป็นประธาน อ.ก.พ. จังหวัด ๓.๒ การโยกย้าย และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ๓.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
๔	การให้ความเห็นชอบแผนฯ	ให้ความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕	การลงนามบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ลงนามบัตรประจำตัวของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งในจังหวัด
๖	การอนุญาตไปต่างประเทศ	พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการพิจารณาอนุญาต เดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาหยุดราชการและ/หรือ วันหยุดราชการของหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และประธานสภาเมืองพัทยา
๗	การอนุญาตไปราชการภายในประเทศ	อนุญาตให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปราชการจังหวัดอื่น หรือออกนอกเขตจังหวัด
๘	การลาป่วย / ลาภัย / ลาพักผ่อน	อนุญาตให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลาป่วย / ลาภัย / ลาพักผ่อน

ที่	เรื่อง/ประเด็น	รายละเอียด
๙	งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ.๒๕๓๐	งานที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ.๒๕๓๐ การอนุญาตสิทธิ์อออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และการอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
๑๐	งานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗	อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการโรงแรม รวมถึงการลงนามในการอนุญาตให้สร้าง และดำเนินการกิจการโรงแรมสร้างใหม่ หรือมีการตัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑	งานที่เกี่ยวข้องสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับการดำเนินการสถานบริการ รวมถึงลงนามใบอนุญาต และใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานบริการ
๑๒	การประกอบกิจการโรงงาน ไม่บด และย่อยหิน	ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิจัยวิจัย และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่บด และย่อยหิน เพื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกอบการพิจารณาอนุญาต
๑๓	การพิจารณาเสนอความเห็นและส่งเรื่อง การขออนุญาตไปกระทรวงอุตสาหกรรม	การลงความเห็นและส่งเรื่องราวคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คั้ง ขยาย และเปลี่ยนแปลงโรงงานไปกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ในประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ ๓๐๓, ๓๐๕ และ ๓๐๖
๑๔	ภารกิจของเมืองพัทยา	- การกำกับดูแลและทำหน้าที่ประธาน ก.เมืองพัทยา - การกำกับดูแลและลงนามหนังสือสั่งการในภารกิจของเมืองพัทยา
๑๕	งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไว้ โดยเฉพาะ	งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไว้โดยเฉพาะ
๑๖	งานอื่นๆ ที่มีได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และมีได้มอบอำนาจให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทน	งานอื่นๆ ที่มีได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และมีได้มอบอำนาจให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทน

ผนวก ข

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มอบหมายงานความรับผิดชอบหน่วยงานตามสังกัด

กระทรวง และส่วนราชการอื่นที่ไม่สังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง และมอบเขตพื้นที่

การปกครอง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติราชการแทน



การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๕๐๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>นายธรรมศักดิ์ รัตนวิญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</p>	<p>นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กลุ่มภารกิจด้านการบริหารและด้านกิจการพิเศษ</p>
<p><b>๑. ความรับผิดชอบตามกระทรวง</b></p> <p>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี</li> <li>- ศอ.ปส.จ.ชบ.</li> <li>- สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีและสาขา</li> <li>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี</li> <li>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี</li> <li>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี</li> </ul> <p>๑.๒ กระทรวงกลาโหม</p> <p>๑.๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๑.๔ กระทรวงยุติธรรม</p> <p>๑.๕ สำนักงานอัยการ</p> <p>๑.๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๑.๗ กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.จว.ชบ.)</p> <p>๑.๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลและทำหน้าที่ประธาน ก.จ.จ.</li> <li>- กำกับดูแลและลงนามหนังสือสั่งการในภารกิจของอบจ.</li> <li>- การให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในภารกิจของเมืองพัทยา</li> </ul> <p><b>๒. เขตพื้นที่การปกครองในส่วนของอำเภอต่างๆ</b></p> <p>๒.๑ อำเภอศรีราชา</p> <p>๒.๒ อำเภอบางละมุง</p> <p>๒.๓ อำเภอเกาะสีชัง</p>	<p><b>๑. ความรับผิดชอบตามกระทรวง</b></p> <p>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานจังหวัดชลบุรี</li> <li>- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี</li> <li>- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๓</li> <li>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี</li> <li>- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ ชลบุรี</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ภาค เขต ๓</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาในจังหวัดชลบุรี</li> </ul> <p>๑.๒ กระทรวงคมนาคม</p> <p>๑.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี</p> <p>๑.๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลและทำหน้าที่ประธาน ก.ท.จ.</li> <li>- กำกับดูแลและเป็นผู้ลงนามสั่งการในภารกิจของ ทน. ทน. และ ทค.</li> </ul> <p>๑.๖ นโยบายพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการพระราชดำริ</li> <li>- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร</li> </ul> <p><b>๒. เขตพื้นที่การปกครองในส่วนของอำเภอต่างๆ</b></p> <p>๒.๑ อำเภอสัตหีบ</p> <p>๒.๒ อำเภอบ่อทอง</p> <p>๒.๓ อำเภอหนองใหญ่</p>

<p>นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม</p>
<p><b>๑. ความรับผิดชอบตามกระทรวง</b></p> <p>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี</li><li>- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี</li><li>- สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด</li></ul> <p>๑.๒ กระทรวงแรงงาน</p> <p>๑.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>๑.๔ กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๑.๕ กระทรวงการคลัง</p> <p>๑.๖ กระทรวงพลังงาน</p> <p>๑.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๑.๘ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>๑.๙ สำนักพระราชวัง (สำนักงานทรัพย์สินฯ)</p> <p>๑.๑๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำกับดูแลและทำหน้าที่ประสาน ก.อบต.จ.</li><li>- กำกับดูแลและเป็นผู้ลงนามสั่งการในการกิจของ อบต.</li></ul> <p><b>๒. เขตพื้นที่การปกครองในส่วนของอำเภอต่างๆ</b></p> <p>๒.๑ อำเภอเมืองชลบุรี</p> <p>๒.๒ อำเภอพานทอง</p>	<p><b>๑. ความรับผิดชอบตามกระทรวง</b></p> <p>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี</li></ul> <p>๑.๒ สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี</p> <p>๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑.๔ กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๑.๕ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๑.๖ กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>๑.๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๑.๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำกับดูแลและลงนามหนังสือสั่งการในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด</li></ul> <p>แล้วสำเนาแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทุกท่านทราบ</p> <p><b>๒. เขตพื้นที่การปกครองในส่วนของอำเภอต่างๆ</b></p> <p>๒.๑ อำเภอบ้านบึง</p> <p>๒.๒ อำเภอพนัสนิคม</p> <p>๒.๓ อำเภอนาแกจันทร์</p>

ผนวก ข

(แนบท้ายตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๕๐๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายงานความรับผิดชอบหน่วยงานตามสังกัดกระทรวงและส่วนราชการอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

๑. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และ หน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ดังนี้

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑. มอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานตามกระทรวง</b></p> <p><b>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>(๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ศอ.ปส.จ.ชบ.</p> <p>(๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีและสาขา</p> <p>(๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๒ กระทรวงกลาโหม</b></p> <p>(๑) สำนักงานสัสดีจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b></p> <p>(๑) ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ค่ายตรวจคนเข้าเมืองพัทยา</p> <p>(๓) ค่ายตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา</p> <p>(๔) ค่ายตรวจคนเข้าเมืองสีซิง</p> <p><b>๑.๔ กระทรวงยุติธรรม</b></p> <p>(๑) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๓) เรือนจำกลางชลบุรี</p> <p>(๔) ทัณฑสถานหญิงชลบุรี</p> <p>(๕) เรือนจำพิเศษพัทยา</p> <p>(๖) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๗) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา</p> <p>(๘) สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๙) ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง</p> <p><b>๑.๕ สำนักงานอัยการ</b></p> <p>(๑) สำนักงานคดีศาลสูงชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานอัยการภาค ๒</p> <p>(๓) สำนักงานคดีแรงงานภาค ๒</p> <p>(๔) สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา</p> <p>(๖) สำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมชลบุรี</p> <p>(๗) สำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๘) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี</p>	<p><b>๑. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</b></p> <p>(๑) งานรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย</p> <p>(๒) งานการข่าวและการรักษาความปลอดภัย</p> <p>การต่างประเทศ และกิจการผู้อพยพ</p> <p>(๓) งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ</p> <p>(๔) งานป้องกันและระงับอุบัติภัย</p> <p>(๕) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๖) งานตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>(๗) งานคนต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง</p> <p><b>๒. ด้านการเมือง</b></p> <p>(๑) งานการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย</p> <p>(๒) งานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งพรรคการเมืองการประสานงานรัฐสภา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง</p> <p><b>๓. ด้านการบริหาร</b></p> <p>(๑) งานการพิจารณาสิ่งอุทธรณ์หรือสิ่งไม่อุทธรณ์ของสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมชลบุรี สำนักงานอัยการคดีอาชญากรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) การพิจารณาการสั่งไม่ฟ้อง</p>

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑.๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b></p> <p>(๑) สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒</p> <p>(๔) สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี</p> <p>(๕) สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พิทยา)</p> <p>(๖) สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง</p> <p><b>๑.๖ กองอำนาจการรักษามันคงภายใน</b></p> <p>(๑) กองอำนาจการรักษามันคงภายในจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๗ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>(๑) กำกับดูแลและทำหน้าที่ประสาน ก.จ.จ.</p> <p>(๒) กำกับดูแลและลงนามหนังสือสั่งการในภารกิจของอบจ.</p> <p>(๓) การให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในภารกิจของเมืองพัทยา</p>	<p><b>๔. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ</b></p> <p>(๑) งานพัฒนาระบบ สาธารณสุขโรค และ สาธารณสุขการ</p> <p>(๒) งานแก้ไขปัญหายุ่งยาก ขาดการขาดแคลนน้ำและการ พัฒนาน้ำกินน้ำใช้</p> <p>(๓) งานจัดเก็บและสนับสนุน ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด</p> <p>(๔) งานวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ</p> <p>(๕) งานการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ของรัฐ</p> <p>(๖) งานออกเอกสารสิทธิที่ดิน</p> <p>(๗) งาน กบร. จังหวัด</p> <p><b>๕. ด้านอื่น ๆ</b></p> <p>- งานตามกระบวนการยุติธรรม</p> <p><b>๖. งานอื่นใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย</b></p>

๒. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดชลบุรี กำกับ ดูแล และประสาน การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และหน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านการบริหารและด้านกิจการพิเศษ ดังนี้

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑. มอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานตามกระทรวง</b></p> <p><b>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>(๑) สำนักงานจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๓) กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑</p> <p>(๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ ชลบุรี</p> <p>(๖) การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑ ชลบุรี</p> <p>(๗) การประปาสวนภูมิภาคสาขาในจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๒ กระทรวงคมนาคม</b></p> <p>(๑) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานทางหลวง ที่ ๑๔ (ชลบุรี)</p> <p>(๓) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑</p> <p>(๔) แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒</p> <p>(๕) สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</p> <p>(๖) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖</p> <p>(๗) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี</p> <p>(๘) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา</p> <p>(๙) ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ชลบุรี)</p> <p>(๑๐) แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี</p> <p>(๑๑) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)</p> <p>(๑๒) ท่าเรือแหลมฉบัง</p> <p>(๑๓) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของทาง</p> <p><b>๑.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>(๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)</p> <p>(๓) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)</p> <p>(๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี)</p> <p>(๕) ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ชลบุรี)</p> <p>(๖) ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค ๔</p> <p>(๗) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</p> <p>(๘) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (ชลบุรี)</p> <p>(๙) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา</p>	<p><b>๑. ด้านการบริหาร</b></p> <p>(๑) งานการเสด็จพระราชดำเนิน และพระราชกรณียกิจ</p> <p>(๒) งานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี</p> <p>(๓) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ</p> <p>(๔) งานบริหารบุคคลและสวัสดิการข้าราชการ</p> <p>(๕) งานพัฒนาระบบราชการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p> <p>(๖) งานป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ</p> <p>(๗) งานประสานราชการและ การอำนวยความสะดวก</p> <p>(๘) งานวางแผน ปรับปรุง บำรุงรักษาทางหลวง</p> <p>(๙) งานปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาการจราจร</p> <p><b>๒. ด้านสังคม</b></p> <p>(๑) งานศูนย์ดำรงธรรมและ เรื่องราวร้องทุกข์</p> <p>(๒) งานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>(๓) งานด้านการพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรม สังคม และจริยธรรม</p> <p>(๔) งานผังเมืองและศูนย์ราชการ</p> <p>(๕) งานบริหารการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ และพื้นที่เฉพาะ</p> <p>(๖) งานพัฒนาวิสาหกิจสังคม วมหาวิสาหกิจและวิชาชีพ</p> <p>(๗) การควบคุมอาคาร</p>

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑.๔</b> สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๕</b> กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๑) กำกับดูแลและทำหน้าที่ประธาน ก.ท.จ.</p> <p>(๒) กำกับดูแลและเป็นผู้ลงนามสั่งการในภารกิจของ ทน. ทม. และ ทค.</p>	<p><b>๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>(๑) งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาผลกระทบ</p> <p>(๒) งานบริการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>(๓) งานส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๔. งานด้านยุทธศาสตร์</b></p> <p>(๑) งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด</p> <p>(๒) งานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>(๓) งานประสานการจัดทำคำของบประมาณ</p> <p>(๔) งานตรวจราชการ</p> <p>(๕) งานควบคุมดูแลสิ่งส่งลำน้ำ</p> <p><b>๕. งานนโยบายพิเศษ</b></p> <p>(๑) โครงการพระราชดำริ</p> <p>(๒) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงวิชัยโลทร</p> <p><b>๖. งานอื่นใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย</b></p>

๓. นายอวิชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กำกับ ดูแล และประสาน การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และหน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑. มอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานตามกระทรวง</b></p> <p><b>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>(๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด</p> <p><b>๑.๒ กระทรวงแรงงาน</b></p> <p>(๑) สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๔) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี</p> <p>(๖) ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ ๗</p> <p><b>๑.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม</b></p> <p>(๑) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔</p> <p>(๓) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อย และน้ำตาล ภาคตะวันออก</p> <p>(๔) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง</p> <p>(๕) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ ๔ (BOX)</p> <p><b>๑.๔ กระทรวงพาณิชย์</b></p> <p>(๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) ศูนย์จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)</p> <p><b>๑.๕ กระทรวงการคลัง</b></p> <p>(๑) สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานสรรพสามิต ภาค ๒</p> <p>(๔) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑</p> <p>(๕) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒</p> <p>(๖) สำนักงานสรรพากร ภาค ๕</p> <p>(๗) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑</p> <p>(๘) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒</p> <p>(๙) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๓</p> <p>(๑๐) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง</p> <p>(๑๑) ธนาคารออมสินภาค ๑๑</p> <p>(๑๒) ธนาคารออมสินเขตชลบุรี ๑</p> <p>(๑๓) ธนาคารออมสินเขตชลบุรี ๓</p>	<p><b>๑. งานด้านเศรษฐกิจ</b></p> <p>(๑) งานงบประมาณ การเงิน การคลัง</p> <p>(๒) งานพัฒนาการบริการ ประชาชน</p> <p>(๓) งานการเกษตร</p> <p>(๔) งานพาณิชย์</p> <p>(๕) งานประสานการพัฒนา เศรษฐกิจ</p> <p>(๖) งานพัฒนาเมือง</p> <p>(๗) งานการกำหนดราคาและการ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>(๘) งานการกระจายรายได้</p> <p>(๙) งานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>(๑๐) งานอุตสาหกรรมและพัฒนา อุตสาหกรรม</p> <p>(๑๑) ธนาคารหมู่บ้าน</p> <p>(๑๒) งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ขนาดกลาง ขนาดย่อม</p> <p>(๑๓) งานเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน</p> <p>(๑๔) งานปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร</p> <p>(๑๕) งานโครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ราษฎร</p> <p>(๑๖) งานพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย</p> <p>(๑๗) งานการหักชำระหนี้ เกษตรกร</p> <p>(๑๘) งานประสานการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๑๙) งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของประชาชน</p> <p>(๒๐) งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้</p>

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในควมรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p>(๓๔) ธนาคารออมสินสาขาชลบุรี</p> <p>(๓๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)</p> <p>(๓๖) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาชลบุรี</p> <p>(๓๗) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต ๒ ชลบุรี</p> <p>(๓๘) ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาชลบุรี</p> <p>(๓๙) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ภาค ๔ (ชลบุรี)</p> <p>(๔๐) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๔๑) บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม</p> <p>(๔๒) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาชลบุรี</p> <p><b>๑.๖ กระทรวงพลังงาน</b></p> <p>(๑) สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ ๓</p> <p>(๓) สำนักงานประจำฐานสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไม่</p> <p><b>๑.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b></p> <p>(๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๗) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี</p> <p>(๘) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี</p> <p>(๙) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒</p> <p>(๑๐) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒</p> <p>(๑๑) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๑๒) สำนักงานชลประทานที่ ๔</p> <p>(๑๓) โครงการก่อสร้าง ๒ สำนักชลประทานที่ ๔</p> <p>(๑๔) โครงการก่อสร้าง ๑ สำนักชลประทานที่ ๔</p> <p>(๑๕) โครงการชลประทานชลบุรี</p> <p>(๑๖) สำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่</p> <p>(๑๗) สำนักงานก่อสร้าง ๘ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่</p> <p>(๑๘) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี</p> <p>(๑๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ.หนองใหญ่</p> <p>(๒๐) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๖</p>	<p>(๒๑) งานด้านพลังงาน</p> <p>(๒๒) การส่งเสริมการกีฬา</p> <p>(๒๓) งานพัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว</p> <p><b>๒. ด้านสังคม</b></p> <p>(๑) งานการจัดหางาน</p> <p>(๒) งานประกันภัย</p> <p>(๓) งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน</p> <p>(๔) งานพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) งานพิจารณาขอใบอนุญาต ให้คนต่างด้าว</p> <p>(๖) งานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน</p> <p><b>๓. งานส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น</b></p> <p><b>๔. ด้านอื่น ๆ</b></p> <p>(๑) งานตรวจสอบการขนส่งสินค้า</p> <p><b>๕. งานอื่นใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย</b></p>



ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p>(๒๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี</p> <p>(๒๒) ด้านตรวจเสีควน้ำจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒๓) สถาบันวิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่ง</p> <p>(๒๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก</p> <p>(๒๕) ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๒๖) สำนักงานเกษตรกรจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๘ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b></p> <p>(๑) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา</p> <p>(๒) ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี</p> <p>(๔) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี</p> <p>(๕) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี</p> <p><b>๑.๑๐ สำนักพระราชวัง</b></p> <p>(๑) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์</p> <p><b>๑.๑๑ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>(๑) ก้ากับดูแลและทำหน้าที่ประธาน ก.อบต.จ.</p> <p>(๒) ก้ากับดูแลและเป็นผู้ลงนามสั่งการในภารกิจของ อบต.</p>	

๔. นายนิสิต นีรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กำกับ ดูแล และประสาน การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และหน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านสังคม ดังนี้

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑. มอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานตามกระทรวง</b></p> <p><b>๑.๑ กระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>(๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี</p> <p><b>๑.๒ สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี</b></p> <p>(๑) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี</p> <p><b>๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p>(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๒) โรงพยาบาลจันทบุรี</p> <p>(๓) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา</p> <p>(๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนิจันทบุรี</p> <p>(๕) โรงพยาบาลมะเร็ิงจันทบุรี</p> <p>(๖) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๖ จังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๗) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ จันทบุรี</p> <p>(๘) ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ</p> <p>(๙) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๓๑๑ ศรีราชา</p> <p><b>๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการ</b></p> <p>(๑) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔</p> <p>(๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑</p> <p>(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒</p> <p>(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๓</p> <p>(๖) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๗) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘</p> <p>(๘) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๙) สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา</p> <p>(๑๐) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรกรรณวิทย์ฐานสังวรารามกรมศัหวิหาร</p> <p>(๑๑) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี</p> <p>(๑๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	<p><b>๑. ด้านการศึกษาและสังคม</b></p> <p>(๑) งานพัฒนาการศึกษา</p> <p>(๒) งานค้นคว้า ศึกษา และวิจัย</p> <p>(๓) งานกระจายการบริการ พื้นฐานสู่ชนบท</p> <p>(๔) งานปรับปรุงชุมชนแออัดและงานจัดที่อยู่อาศัย</p> <p>(๕) การพัฒนาประชากร</p> <p>(๖) งานด้านการพัฒนาชนบท</p> <p>(๗) งานบริหารการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน</p> <p><b>๒. ด้านการสาธารณสุข</b></p> <p>(๑) งานพัฒนาบริการพื้นฐาน</p> <p>(๒) งานพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต</p> <p>(๓) งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์</p> <p><b>๓. ด้านการบริหาร</b></p> <p>(๑) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร</p> <p><b>๔. งานอื่นใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย</b></p>

ส่วนราชการ หน่วยงาน และเขตพื้นที่ การปกครองในความรับผิดชอบ	ขอบเขต/ภารกิจหลัก
<p><b>๑.๓ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</b> (๑) มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p><b>๑.๔ กระทรวงวัฒนธรรม</b> (๑) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี (๒) สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี (๓) หอสมุดแห่งชาติชลบุรี</p> <p><b>๑.๕ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b> (๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (๒) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ (๓) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี (๔) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง (๕) สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี (๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี (๗) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ (๘) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา (๙) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง (๑๐) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (๑๑) สำนักงานเขตชุมชนชลบุรี ๑ (พิทยา) (๑๒) สำนักงานเขตชุมชนชลบุรี ๒ (บ้านเข็ด) (๑๓) สำนักงานเขตชุมชนแหลมฉบัง</p> <p><b>๑.๖ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</b> (๑) กำกับดูแลและลงนามหนังสือสั่งการในภารกิจภาพรวมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วสำเนาแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทุกท่านทราบ</p>	

## ผนวก ค

### ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ  
หรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เป็นไปตาม  
หน่วยงานที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล  
การปฏิบัติราชการ ตามผนวก ข

## หมวด ๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เป็นไปตามหน่วยงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล การปฏิบัติราชการ ตามแผน ก ข แนบท้ายคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๕๐๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑	จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.๑ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและภายในวงเงิน ดังนี้ (๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) การจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕) การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑.๑ (๑) - (๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญา และการอนุรักษสัญญา ให้อยู่ในอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย ๑.๒ การพิจารณาเป็นผู้ที่ทำงานในการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ภายในวงเงินที่เป็นอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑.๓ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒	การบริหารราชการทั่วไป	๒.๑ การลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิก อพปร.  ๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าบ้าน การรับรองสิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๖ ข้อ ๔๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
		<p>๒.๓ การอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งลาป่วยในปีหนึ่งเกิน ๖๐ วัน ได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยต่อไป แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน</p> <p>๒.๔ การรับรองภาพถ่ายในเหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ของข้าราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ของข้าราชการหรือพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป</p> <p>๒.๕ การลงนามในบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน</p> <p>๒.๖ การลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ พนักงานเทศบาล/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล/ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การของรัฐทุกระดับชั้น <b>ยกเว้น</b> รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น (ที่ระบุ เป็นอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด)</p>	<p>- พระราชกฤษฎีกา การจ่าย เงิน เดือน เงิน ปี ป่าเห็บจ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>- หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๕/ว๖๐๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติทำบัตร เหรียญพิทักษ์เสรีชน ข้อ ๒.๓ และแนวทางการทำเหรียญ ราชการชายแดน</p> <p>- ระเบียบว่าด้วยการขอ พระราชทานการประดับและ กรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์ เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร ประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญ พิทักษ์ เสรีชน คิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖</p> <p>- ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ราชการชายแดน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๕</p> <p>- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และพนักงาน องค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ ใน ส่วน ราชการ สังกัด กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖)</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
		<p>๒.๗ พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ภายในประเทศของหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง ประธานสภาเทศบาลนคร และประธานสภาเทศบาลเมือง</p> <p>๒.๘ พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น <b>ยกเว้น</b> หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และประธานสภาเมืองพัทยา</p> <p>๒.๙ พิจารณาอนุญาตการลาไปต่างประเทศระหว่าง วันลาหยุดราชการและ/หรือวันหยุดราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่น <b>ยกเว้น</b> หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขลบุรี นายกเมืองพัทยา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาเมืองพัทยา</p> <p>๒.๑๐ การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ในการลาพักผ่อน/ลาป่วย/ ลาครึ่งวันตัว/ลาคลอดบุตร/ลาเข้ารับการศึกษา</p> <p>๒.๑๑ การอนุญาตให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการทุกสังกัด ลาไปช่วยเหลือภริยา ที่คลอดบุตร ลาไปฟื้นฟูสมรรถนะด้านอาชีพ ลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีศพ</p> <p>๒.๑๒ การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษา มีกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๔๗ (องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล)</p> <p>- ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ (๓)</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา มีกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือ การดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
		<p>๒.๑๓ การลงนามหนังสือแจ้งให้ผู้มีคดียุติอาชญากรรมและผู้ค้าประกันนำเงินมาชำระค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ รวมถึงการอนุมัติให้ผู้มีคดียุติอาชญากรรมชำระหนี้ กรณี ข้าราชการมีคดียุติอาชญากรรมกับทุนการศึกษา ลาศึกษา ผิดอบรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>๒.๑๔ การอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเขตจังหวัด พื้นที่สำนักงานหรือการใช้ข้ามคืน สำหรับการขออนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p> <p>๒.๑๕ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒.๑๖ การลงนามในแบบคำขอรับบำเหน็จ บำนาญของหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒.๑๗ การลงนามในแบบขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒.๑๘ การลงนามในแบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยานอันตราย ของหัวหน้าส่วนราชการ (แบบ บ.ท.ช. ๒/ย.)</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการขอใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ผิดอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๕ (๓) และข้อ ๓๐ (๓) และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๒ ข้อ ๑๖</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๓</p>
๓	การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ และอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม	<p>๓.๑ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ</p> <p>๓.๒ อนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕</p>



ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือ การดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๔	การอนุมัติโครงการ	การอนุมัติโครงการภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ระเบียบสำนักงบประมาณ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕	การบริหารงาน บุคคล	<p>๕.๑ การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี การดำเนินการทางวินัย การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การอนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการ ประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา</p> <p>๕.๒ การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี การดำเนินการทางวินัย การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การปรับระดับชั้นงาน การอนุญาตให้ลาออก จากราชการสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ</p> <p>๕.๓ การสรรหาและเลือกสรร การดำเนินการจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง การออกคำสั่งมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาเลื่อน ค่าตอบแทนและออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี การพิจารณาเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว การยกเลิกสัญญาจ้าง การอนุญาตให้พนักงานราชการ ลาออกจากการปฏิบัติงาน และการบังคับบัญชาพนักงาน ราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๕.๔ การลงนามใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ของหัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๑) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- คำสั่งของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เรื่อง พนักงานราชการ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรื้อและการจ่าย บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๖	ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี	๖.๑ การแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการสภาตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖.๒ การอนุมัติแผนการฝึกอบรม หรือสั่งใช้ กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครรักษาดินแดน ๖.๓ การขอรับเงินปันผลจากทอดและเงินช่วยเหลือ  ๖.๔ การออกหนังสือสำคัญแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖.๕ ควบคุมและลงนามการออกบัตรประจำตัว สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ๖.๖ การออกใบอนุญาตให้สัตว์ต่อสู้กัน	- พ.ร.บ. จัดระเบียบหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๓๓  - พ.ร.บ. ป่าเห็บจคกทอดและ เงินช่วยเหลือ
๗	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดชลบุรี	๗.๑ แต่งตั้งและออกหนังสือสำคัญแก่ผู้นำอาสา พัฒนาชุมชน  ๗.๒ การอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗  ๗.๓ การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ๗.๔ การดำเนินงานพัฒนาสตรี	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๗  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๘
๘	สำนักงานสถิติ จังหวัดชลบุรี	๘.๑ ออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญให้แก่ทหาร ๘.๒ ออกใบสำคัญนักบรรพชาอื่นและใบสำคัญ ยกเว้นครู ๘.๓ การออกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับทหารกอง ประจำการและการเรียกตรวจเลือกฯ ประจำปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารรวมทั้งการสั่งงดติดตาม ๘.๔ การสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอต่าง ๆ และตำรวจในพื้นที่ดำเนินการจับตัวส่งมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารรวมทั้งการสั่งงดติดตาม ๘.๕ การสั่งยกเว้น ผ่อนผันการเรียกตรวจเลือกเข้า รับราชการทหาร และเจ้าหน้าที่ถอน การยกเว้นผ่อนผัน ๘.๖ การเป็นกรรมการชั้นสูง ๘.๗ การส่งยอดจำนวนทหารกองเกินที่จะเรียก ประจำปีต่อ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก หรือผู้ บังคับการจังหวัดทหารบก ๘.๘ การแจ้งจำนวนคนที่เฉลี่ยส่งเข้ากองประจำการ ต่อฝ่ายที่ขอเรียก	- บัญชี ก ค ก ง ว ร ข ท ว ๑ ง กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง มหาดไทย, ระเบียบการอันเกี่ยวกับ การรับราชการทหาร พ.ศ. ชื่อ ๒๓ (๑) (๒) (๕) , ๓๕ และ ๓๖

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๘	สำนักงานสถิติ จังหวัดชลบุรี (ต่อ)  สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี	๘.๘ การนำตัวคนที่ต้องส่งเข้าประจำการและนำตัว คนขึ้นทะเบียนกองประจำการ ๘.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกพลเพื่อ ตรวจ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองสวมพริ้ง พร้อมและในการระดมพล ๘.๑๑ สิ่งผ่อนผันเงินกรณีพิเศษแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ๘.๑๒ การออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญให้แก่ ทหารกองหนุนร่วมกับสถิติจังหวัด ๙.๑ อนุมัติการรังวัดพิเศษเฉพาะราย ๙.๒ สิ่งเพิกถอน แก้วไข หรือออกใบแทนหนังสือ รับรอง การทำประโยชน์หรือเพิกถอน แก้วไขเอกสาร ที่ได้รับการจดทะเบียนและนิติกรรมหรือเอกสารที่ ได้รับจดทะเบียน รายการทะเบียนที่ดินตามประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๓ (๒) ๙.๓ การสั่งการให้อำเภอท้องที่ไปเป็นพยานและ ตรวจสอบที่ดิน กรณีที่มีการรังวัดออกหนังสือแสดง กรรมสิทธิ์	
๑๐	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔	๑๐.๑ อนุญาตให้จัดตั้ง/เลิกกิจการโรงเรียนเอกชน ๑๐.๒ การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ขยายหรือลดสถานที่บริเวณโรงเรียน ขยายหรือลด กิจการเปลี่ยนแปลงตามความประสงค์ของหลักสูตร ระเบียบ ข้อบังคับ ชื่อโรงเรียน ๑๐.๓ แต่งตั้งกรรมการห้องสมุด ๑๐.๔ การอนุมัติให้ออกใบสุทธิ ใบแทนใบสุทธิ ๑๐.๕ การอนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนและเงิน สวัสดิการทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชน การออก ใบอนุญาตแต่งตั้งครูใหญ่ ผู้จัดการและออก ใบอนุญาตเป็นครูโรงเรียนเอกชน ๑๐.๖ การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน	
๑๑	สำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี	๑๑.๑ ลงนามสั่งโอนขายบิล ๑๑.๒ สั่งโอนเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ	- พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๖๑๓ - ข้อบังคับเงินขายบิล พ.ศ. ๒๕๐๕ - ระเบียบการจ่ายเงิน เงินปีเงิน บำเหน็จบำนาญ

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑๒	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี	๑๒.๑ ประกาศเขตเกิดโรคระบาดสัตว์และเขต สงสัยว่าจะเกิดโรคระบาดสัตว์ อนุญาตให้ทำลาย สัตว์ป่วยด้วยโรคระบาด อนุญาตวิธีทำลาย ๑๒.๒ แต่งตั้งกรรมการประเมินราคาสัตว์ ๑๒.๓ ให้ความเห็นชอบทำลายสัตว์ที่เป็นโรค ระบาดสัตว์ หรือสัตว์ที่เป็นพาหนะโรคระบาด โดยวิธีทำลายด้วยปืนธรรมดา	- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔,๒๑ และ ๒๓ - กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ และ ๑๓ (๑๑) - กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ และ ๑๐ (๕)
๑๓	สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี	๑๓.๑ พิจารณารวมเงินกู้การอนุญาตการจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด ๑๓.๒ การอนุญาตมีไว้ในครอบครองสิ่งวัตถุอันตราย	- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐,๑๔๑ - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓,๒๗ และ ๓๐
๑๔	สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี	๑๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งและออกบัตรประจำตัว อาสาสมัครแรงงาน	- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย อาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ - คู่มืออาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕	สำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี	๑๕.๑ ย้ายมาพิจารณาออกบัตรประจำตัว นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ๑๕.๒ การออกไปรับเงิน หนังสือรับรอง และ ใบแทนหนังสือรับรองที่ลูกจ้างต่างตัวถูกหักเงิน ค่าจ้าง นำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างตัว กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ การคืนเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ สำหรับ การรับเงินและการขอคืนเงินในเขตพื้นที่ ที่ตนรับผิดชอบ  ๑๕.๓ การเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ สำหรับใบอนุญาตที่ออกในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ	- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตร ประจำตัวนายทะเบียนและ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๕๑ - พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑๖	สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี	<p>๑๖.๑ พิจารณาออกคำสั่งให้ ดำเนินคดี หรือไม่ ดำเนินคดี ตามข้อ ๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑๖.๒ เปรียบเทียบบรรดาความผิด กรณีเห็นว่า ผู้กระทำความผิดไม่ควรได้รับโทษจำคุกหรือ ไม่ควรถูกฟ้องร้องสำหรับความผิดที่เกิดขึ้น ในจังหวัด</p> <p>๑๖.๓ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานตรวจแรงงาน ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>๑๖.๔ พิจารณาอนุญาตให้นายจ้างทำความตกลง เพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เปิดบริการ ตลอด ๒๔ ชม. และเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้าง อาจนำลูกจ้างส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลลูกจ้าง</p>	<p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>- พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๑ (๒)</p> <p>- พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง</p> <p>- พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ (๒)</p> <p>- พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๑ (๒)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๘๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔</p> <p>- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๑๓๗๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
	สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<p>๑๖.๕ ดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัย ในการทำงานในที่อับอากาศ ในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>๑๖.๖ เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัด</p> <p>๑๖.๗ มีอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัด เกี่ยวกับ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน</p> <p>(๑) ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำ ที่บ้านหรือทายาท</p> <p>(๒) ร้องขอให้อัยการสูงสุดแต่งตั้งพนักงาน อัยการเพื่อดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน หรือทายาท</p> <p>(๓) ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำ ที่บ้านหรือทายาทที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในข้อ ๔ (๑) แห่งระเบียบกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดี แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาท พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>(๔) พิจารณาอนุญาตขอลดเวลา ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน</p> <p>(๕) ให้ความเห็นชอบการเก็บตัวอย่าง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำและกระทำการ อย่างอื่นเพื่อให้อื้อเท็จจริง</p> <p>๑๖.๘ พิจารณาและมีคำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลา ทำงานหรือลดชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงตามมาตรา ๔๐ แห่ง พรบ.คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่จังหวัด</p>	<p>- ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่ อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>- พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖</p> <p>- คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>- พรบ.คุ้มครองแรงงานผู้รับงาน ไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ มาตรา ๓๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ (๒)</p> <p>- ระเบียบกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการ ดำเนินคดีแทนผู้รับงานไปทำ ที่บ้านหรือทายาท พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๔๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑๑๗	สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<p>๑๖.๙ มีอำนาจในการออกบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑๖.๑๐ พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งพนักงาน ตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) และพิจารณา มีคำสั่งเกี่ยวกับการทูลลาหรือการวางหลักประกัน กรณีมีการทูลลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน ตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง และ วรรคสองแห่ง พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>๑๖.๑๑ พิจารณาจัดให้มีแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เข้าไปในสถาน ประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างเพื่อให้ความคิดเห็น หรือช่วยเหลือพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>๑๗.๑ การพิจารณาหลักฐานข้อเท็จจริงและอนุมัติ การเบิกจ่ายชั่วคราวในกรณีต่าง ๆ ตามระเบียบ</p> <p>๑๗.๒ อำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคราวละ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๗.๓ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎร ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติการของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือกองกำลังจาก ภายนอกประเทศในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ภายในวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- พรบ. คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม</p> <p>- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. คุ้มครอง แรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p> <p>- คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p> <p>- ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือ ราษฎร อัดฉีดขาดแคลนข้าว บริโภค พ.ศ. ๒๕๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ข้อ ๗ (ข)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๔ ข้อ ๑๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือจาก กองกำลังจากภายนอก ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<p>๑๗.๔ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้รับการ สงเคราะห์เข้าสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ</p> <p>๑๗.๕ พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ คุณสมบัติ ของผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ก่อนมอบ เด็กให้ผู้ขอไปทดลองเลี้ยงดู หรือขอทราบผลการ ทดลองเลี้ยงดูเด็กเพิ่มเติม</p> <p>๑๗.๖ อนุญาตจัดตั้ง คออาชู ออกใบแทน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู</p> <p>๑๗.๗ แก้ไข เปลี่ยนแปลง อาคาร สถานที่ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู</p> <p>๑๗.๘ แต่งตั้งถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพ ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู</p> <p>๑๗.๙ แต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก</p> <p>๑๗.๑๐ ดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอน ใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู</p> <p>๑๗.๑๑ ดำเนินการตามกระบวนการสงเคราะห์/ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖</p> <p>๑๗.๑๒ ออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมายของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของมูลนิธิ สมาคม และองค์การเอกชน</p>	<p>- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>- พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖</p>
๓๔	สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ชลบุรี/การจัดหา ประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ	๑๔.๑ การเรียกเก็บค่าทดแทนกรณี รัฐบาลกิจ ขอสร้างสะพานทางเชื่อม บึงเสภาพาดสายไฟฟ้า วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ วางสายโทรศัพท์ หรือดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ในที่ราชพัสดุ	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗



ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๓๐๔	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	<p>๓๐๔.๑ การเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สมัยประชุมวิสามัญ</p> <p>๓๐๔.๒ การอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ</p> <p>๓๐๔.๓ การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและ รองประธานสภาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล</p>	<p>- มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>

ผนวก ง

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  
ปฏิบัติราชการแทน

## หมวด ๑

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๓.๓ ปฏิบัติราชการแทน  
แบบท้ายคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๕๐๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑	การบริหารราชการ ทั่วไป	<p>๓.๑ งานที่ปฏิบัติตามปกติ ได้แก่ งานได้ตอบหนังสือ การตอบรับ การเตือน การเร่งรัดการพักท้วง การพวงถาม การขอเบิกแบบพิมพ์และพัสดุต่าง ๆ สำหรับการได้ตอบหนังสือที่เป็นการชี้แจง ข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือจำเป็นต้องใช้ฉ้อฉล ในหนังสือดำเนินการกระทำ หรือรำกล่าวให้ฟังเรื่องราว หรือเป็นหนังสือตักเตือนการทำงานล่าช้าหรือละเลย การปฏิบัติ ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ</p> <p>๓.๒ งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคำสั่งของทางราชการ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคำสั่งของทางราชการ อันเป็นระเบียบภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำ งานที่ไม่มีปัญหา และเป็นงานที่มีได้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะ</p> <p>๓.๓ งานเกี่ยวกับการรวบรวมและรายงาน ข้อมูล สถิติ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนราชการ การติดต่อ สอบถามข้อมูล สถิติ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนราชการ การติดต่อสอบถามข้อมูล สถิติ หรือรายละเอียดต่าง ๆ จากหน่วยราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งส่วนราชการอื่น ๆ ขอความร่วมมือมาหรือทาง หน่วยเหนือขอทราบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยสั่งการใด ๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการก็ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ สรุปรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน วินิจฉัย สั่งการหรือลงนาม</p> <p>๓.๔ งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัย สั่งการแล้ว ได้แก่ งานที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน วินิจฉัยสั่งการแล้วซึ่งจำเป็นต้อง แจ้งอำเภอและหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัด แต่มีไขมิไปถึงกระทรวง ทบวง กรม และเป็นเรื่อง ที่ไม่มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบถึงฉ้อฉล ส่วนตัวบทกฎหมาย นโยบาย หรือตัวบุคคลผู้รับหนังสือ</p>	

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
		<p>๓.๕ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติพระเบียบกฤษฎีกาการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และตามกฎหมาย ต่าง ๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การอนุญาตให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ลาพักผ่อน ลาภักส่วนตัว ลาป่วย และลาคลอดบุตร</li> <li>- การอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเดินทางไป ต่างประเทศ ระหว่างวันลาพักผ่อนและ/หรือ วันหยุดราชการ</li> <li>- การลงนามหนังสือแจ้งให้ผู้มีผิดสัญญาปรับและ ผู้ค้าประกัน นำเงินมาชำระค่าปรับและค่าเสียหาย ให้แก่ทางราชการ รวมถึงการอนุมัติให้ผู้มีผิดสัญญารับทุน ผ่อนชำระหนี้ กรณี รับทุนการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุง เป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล</li> <li>- การอนุมัติการให้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตและนอกเขต จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน หรือเป็นการให้ข้ามคืน เว้นการขอ อนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</li> </ul> <p>อนึ่ง สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความจำเป็นต้องส่งคนไข้ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และต้อง ส่งโดยฉุกเฉิน หรือการสำรองเลือดผู้ป่วย โดยฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการอนุมัติ ใช้รถยนต์ จึงมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอก เขตจังหวัดที่ตั้งสำนักงานและในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการใช้รถยนต์ข้ามคืนได้เป็นกรณีพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การอนุมัติ/อนุญาต ให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ไปราชการ ในท้องถิ่นและนอกเขตจังหวัด</li> <li>- การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือและอนุมัติ ทำลายหนังสือของส่วนราชการทุกชั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการ ขอใช้เงิน กรณีรับทุน ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป ราชการ และจัดประชุม ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๓๓ (๕)</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๗, ๖๘</li> </ul>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๒	การบริหารงาน บุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการประจำจังหวัด</li> <li>- การลงนามในแบบคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ</li> <li>- การลงนามในแบบขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)</li> <li>- การลงนามในแบบหนังสือรับรองคุณสมบัติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตราย (แบบ บ.พ.ช. ๒/บ.)</li> <li>- การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด</li> <li>- การรายงานใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประจําปี</li> <li>- การลงนามใน ก.พ. ๗ สมุดประวัติ ทะเบียนประวัติ และแบบรับรองเวลาราชการทวีคูณ</li> <li>- การสรรหา การจ้าง และเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงการพิจารณาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</li> <li>- การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำทานนอกเวลาตามสิทธิ</li> <li>- การลงนามในแบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินบำเหน็จ และเงินทำขวัญลูกจ้างในสังกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๓ (๓)</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๒ ข้อ ๓๖</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้าราชการคนต่างแดน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๓</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>- หนังสือ ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘</li> <li>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๐/๑๗๗๗๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๖</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</li> <li>- พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ ข้อ ๕๓</li> </ul>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ</p> <p>๓.๒ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และทุกขั้นตอน โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมทั้งการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน <b>ยกเว้น</b> การบอกเลิกสัญญา</p> <p>๓.๔ การพิจารณาเป็นผู้ทำงานในการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ภายในวงเงินที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๓.๕ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง และลงนามในสัญญา สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและภายในวงเงิน ดังนี้</p> <p>๓.๕.๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕.๒ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕.๔ การจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕.๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธีภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๔	การเช่า สังหาริมทรัพย์	- การเช่าสังหาริมทรัพย์	
๕	การเช่า อสังหาริมทรัพย์	- การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักการในกรณีที่ไม่มียุทธศาสตร์ของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ	
๖	การควบคุมพัสดุ	<p>- การยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งเดียวไปใช้ในราชการ</p> <p>- การตรวจสอบพัสดุประจำปีทุกขั้นตอน</p> <p>- การจำหน่ายพัสดุทุกขั้นตอน</p>	

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๗	การอนุมัติการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ	พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเท่าที่ จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕
๘	การอนุมัติโครงการ	การอนุมัติโครงการภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	- ระเบียบสำนักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม

ผนวก จ

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้นายอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติราชการแทน



## หมวด ๑

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้แก่ นายอำเภอทุกอำเภอ มอบท้ายคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๕๐๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓.

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>มอบอำนาจให้นายอำเภอ ในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ</p> <p>๑.๒ ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๑.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และทุกขั้นตอน โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมทั้งการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ยกเว้น การบอกเลิกสัญญา</p> <p>๑.๔ การพิจารณาเป็นผู้จัดงานในการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ภายในวงเงินที่เป็นอำนาจของนายอำเภอ</p> <p>๑.๕ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง และลงนามในสัญญา สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและภายในวงเงิน ดังนี้</p> <p>๑.๕.๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๕.๒ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๕.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่ง ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๕.๔ การจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี ภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๕.๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างทุกวิธี ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๒	การสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาตเกี่ยวกับการบริหารราชการ	<p>๒.๑ พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศ รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด</p> <p>๒.๒ พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่ตั้งในเขตพื้นที่อำเภอ ตามข้อ ๔ (๑) และกรณีการใช้พาหนะส่วนตัว เดินทางไปราชการ ตามข้อ ๒๕</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ (๑) และข้อ ๒๕</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
		<p>๒.๓ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานเทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล ซึ่งประสงค์จะไป ต่างประเทศระหว่างการลา และสำหรับพนักงาน เมืองพัทยา ให้นายอำเภอบางละมุง เป็นผู้พิจารณา อนุญาต</p> <p>๒.๔ การอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอก เขตจังหวัดที่ตั้งสำนักงาน หรือเป็นการใช้ข้ามคืน ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด</p> <p>๒.๕ งานเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาได้ ตามสิทธิ</p> <p>๒.๖ การอนุมัติทำลายหนังสือของส่วนราชการ ทุกชั้นตอนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เปรียบเทียบ ปรับ ผู้กระทำผิดตามมาตรา ๓ ทวิ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ในเขตท้องที่อำเภอ</p> <p>๒.๗ ลงนามบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๒.๘ พิจารณาให้ควมเห็นชอบเฉพาะร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลทุกแห่ง ที่ตั้งในเขตพื้นที่อำเภอ</p>	<p>- ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเมืองพัทยาว่าด้วยการลา (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔๑</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลว่าด้วยการลา (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๔๔</p> <p>- พระราชบัญญัติ ๖๖ ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๖</p>

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ / เรื่อง ที่มอบอำนาจ	อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
๓	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	<p>๓.๑ การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งแรก</p> <p>๓.๒ การเรียกประชุม และเป็นผู้เปิด หรือปิดประชุม ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา เทศบาลตำบลหรือประธานสภาเทศบาลตำบล ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย</p> <p>๓.๓ การอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ สำหรับเทศบาลตำบล</p>	<p>- มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๖๗ ทวิ ประกอบ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- มาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

